

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh
tại Hội nghị sơ kết 02 năm (2015 - 2016) thực hiện Kế hoạch số 51/KH-
UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.**

Ngày 24/02/2017, tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội Kiên Giang (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng KG), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm (2015 - 2016) thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tiếp nhận, quản lý, cắt con, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh) trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tham dự hội nghị cấp tỉnh, có: Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an; Y tế; Nội vụ; Tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh. Cấp huyện: Đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân; Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Công an; Tư pháp; Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm (2015-2016) thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh KG và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Sở Nội vụ thông qua Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội Kiên Giang trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng Kiên Giang và tổ chức lại bộ máy; nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu đại diện lãnh đạo các huyện: Hòn Đất, Phú Quốc, thành phố Rạch Giá; các sở, ngành, đơn vị: Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng KG; Công an tỉnh; Sở Y tế; Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh có ý kiến kết luận, như sau:

Qua nghe báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và ý kiến của các địa phương, ngành về những vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND; cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo và ghi nhận các ý kiến của đại biểu; đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành chính thức.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đó là: Công tác tổ chức quán triệt, và



triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả của các ngành, các cấp; các ngành đã có sự phối hợp đồng bộ từ khâu tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn quy trình lập hồ sơ; phát hiện các đối tượng nghiện ma túy đưa vào Cơ sở cai nghiện; kiểm tra tính pháp lý; mở phiên họp xét quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc và công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số khó khăn, hạn chế như sau: Công tác xác định đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định ở một số địa phương còn lúng túng; công tác xác minh thu thập chứng cứ người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định còn gặp khó khăn; việc thực hiện quy trình thủ tục và thời gian chưa chặt chẽ, đồng bộ nên ở một số địa phương còn nhiều trường hợp phải đưa ra khỏi Cơ sở cai nghiện, phải trả về địa phương quản lý; công tác quản lý học viên tại Cơ sở cai nghiện còn xảy ra tình trạng đề học viên trốn trại trong thời gian chấp hành Quyết định; các ngành ở địa phương đi lại mở phiên họp còn khó khăn, kinh phí chưa đảm bảo...

* Về những nhiệm vụ trọng tâm, trong công tác tiếp nhận, quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh) trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2017; các ngành, các cấp cần xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Các sở, ban ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục phối hợp các sở, ngành có liên quan tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân, nhằm ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy lây lan; tổ chức rà soát lại các biểu mẫu, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, trình tự, thủ tục đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở cai nghiện theo quy định; kiểm tra việc xác lập hồ sơ tại những địa phương còn khó khăn, vướng mắc; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm đánh giá báo cáo kết quả thường xuyên và đột xuất về UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương có liên quan.

- Quan tâm sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh đảm bảo về chất lượng, số lượng; thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và nhân viên bảo vệ. Đảm bảo chế độ sinh hoạt, ăn nghỉ, chữa bệnh và bảo vệ an ninh trật tự tại Cơ sở để người nghiện ma túy an tâm chữa bệnh, lao động và học tập. Nâng cao cảnh giác, phòng ngừa sự cố trốn trại, nhất là trốn trại tập thể. Cần

đôi, bố trí bổ sung kinh phí cho Cơ sở cai nghiện sửa chữa những hạng mục công trình nhỏ tại Cơ sở.

2. Công an tỉnh: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an tại các địa phương trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; truy tìm người nghiện ma túy bỏ trốn; chỉ đạo cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh.

3. Sở Y tế : Phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức tập huấn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế. Định kỳ kiểm tra khám sức khỏe cho học viên, hướng dẫn các biện pháp về vệ sinh phòng dịch; lấy mẫu xét nghiệm HIV và các bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao để tư vấn, phòng tránh có hiệu quả không để dịch bệnh phát sinh và lây truyền sang cộng đồng.

4. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh về kinh phí, nhằm đảm bảo cho các ngành chức năng và các địa phương triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đặc biệt là các địa phương: Thành phố Rạch Giá, huyện Phú Quốc và thị xã Hà Tiên; phối hợp với cơ quan có liên quan hướng dẫn, xử lý các trường hợp vướng mắc trong việc lập hồ sơ, thủ tục xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện và thân nhân gia đình người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện; đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền tại địa phương trong công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy và tiếp nhận, quản lý, cắt con, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Cơ sở cai nghiện trong thời gian lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tăng cường các nguồn lực, bổ sung kinh phí nhằm đảm bảo cho các ngành chức năng ở địa phương thực hiện tốt Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn.

- Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này. Các huyện (06 huyện) đến nay chưa triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề nghị Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các sở, ban ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, CQ, ĐT và DNNN);
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP, Phòng VHXXH;
- Lưu: VT; tvhung.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo